



## CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY – MELBOURNE

### Bức Tâm Thư

*Kính gửi:*

- + Quý cha quản nhiệm các cộng đoàn**
- + Quý linh mục tu sĩ và**
- + Quý ông bà và anh chị em**

Thưa quý cha, huynh đệ tu sĩ và toàn thể ông bà và anh chị em,

Cộng đồng Công Giáo Việt Nam của chúng ta trong TGP Melbourne đã bước sang một trang sử mới một cách rõ ràng từ năm 2011 dưới sự lãnh đạo và điều hợp của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long trong các lãnh vực sinh hoạt đạo đức; đời sống đức tin và tham gia xã hội.

Sau khi được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm GM Phụ Tá TGP Melbourne năm 2011, Đức Cha Vincent đã đưa ra một viễn tượng và đường hướng mới là liên kết tất cả các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam đã và đang mọc lên trong các miền của TGP. Để thực hiện được viễn tượng này, Đức Cha đã thiết lập Hội Đồng Mục Vụ Công Giáo Việt Nam, trong đó có Ban Điều Hợp. Ngài đã mời gọi các linh mục tu sĩ và giáo dân, tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng cộng tác, tham gia làm việc với ngài để đưa Cộng Đồng CG VN chúng ta sang một giai đoạn mới hiệp nhất, năng động và tích cực hơn trong đời sống đức tin của giáo dân.

Sau năm năm, chúng ta thấy các cộng đoàn đã liên kết với nhau một cách chặt chẽ, cảm nghiệm và gặt hái được nhiều hoa quả thiêng liêng và tinh thần liên đới và hiệp nhất được nâng cao hơn, đặc biệt là qua hai Đại Hội Thánh Mẫu Lavang, Đức Mẹ Thánh Du các cộng đoàn, Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Lòng Chúa Thương Xót thường niên; và các sinh hoạt chung khác. Trải nghiệm này cần được tiếp tục bảo vệ, duy trì và nuôi dưỡng đưa vào tương lai.

Năm 2016 chúng ta lại bước qua một khúc quanh nhỏ qua biến cố Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm GM Chính Tòa Parramatta NSW và ngài đã chính thức nhận nhiệm sở GP vào Tháng Sáu năm nay. Biến cố này đã đưa Cộng Đồng CG VN TGP Melbourne đến một nhu cầu mới và cần thiết là thiết lập Ban Tuyên Ủy lãnh đạo tinh thần và lo mục vụ cho Cộng Đồng. Sau khi tham khảo với Ban Điều Hành HĐMV và một số các cha quản nhiệm và tuyên úy, Đức Cha Vincent đã trình kiến nghị lên Đức TGM Denis Hart và xin ngài chính thức bổ nhiệm

Ban Tuyên Úy để tiếp tục các công việc mục vụ cho Cộng Đồng Công Giáo chúng ta tại Melbourne. Ban Tuyên Úy bao gồm các linh mục dưới đây:

**Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB**

**Cha Peter Hoàng Kim Huy SDB**

**Cha Joseph Vũ Ngọc Tuyên CSSR**

**Cha Joseph Trần Ngọc Tân SSS**

Được sự tín nhiệm và đề nghị của Đức Cha Vincent và sự chấp thuận của Đức TGM Denis Hart, con đã nhận làm Điều Hợp Viên trong Ban Tuyên Úy cùng với các cha trực tiếp làm việc với HĐMV cho các nhu cầu mục vụ của Cộng Đồng CG VN Melbourne.

Con xin thay mặt cho các cha trong Ban Tuyên Úy xin chính thức gửi lời chào thăm chân tình nhất đến quý cha quản nhiệm các cộng đoàn, quý linh mục tu sĩ và toàn thể dân Chúa.

Con xin tha thiết mời gọi tất cả các thành phần dân Chúa trong CĐ CG VN chúng ta tiếp tục kề vai sát cánh, trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương, đặc biệt là tin tưởng và phó thác vào bàn tay dẫn dắt và quan phòng của Thiên Chúa, cùng nhau làm việc nhiệt thành trong mọi hoàn cảnh và nhu cầu cho cộng đồng chúng ta, cho xã hội sở tại và cho quê hương yêu dấu Việt Nam chúng ta.

Xin cảm tạ tri ân Thiên Chúa cho quá khứ tốt lành. Qua sự cầu bầu của Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Lavang và lời chuyển cầu của Các Thánh Tử vì Đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa ban sự khôn ngoan cho hiện tại và chúc lành, dẫn đưa chúng ta vào tương lai an lành và tràn đầy thánh đức.

Thân ái trong Đức Giêsu Kitô.

TM Ban Tuyên Úy



Lm Peter Hoàng Kim Huy SDB